

Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới
Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity
(Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39)

<http://www.conggiaovietnam.net>
conggiaovietnam@gmail.com

Bản Tin CGVN
Chủ Đề: Cơm Yêu Thương
Tác giả: BBT CGVN

GIÁNG SINH 2019

Xin đừng quên các bệnh nhân ung thư



Kính thưa Quý Ân Nhân xa gần,

Nhờ sự giúp đỡ của Quý Ân Nhân mà chương trình Cơm Yêu Thương – tặng phần ăn với đầy đủ dưỡng chất cho bệnh nhân ung thư – BBT CGVN chúng con đã bước sang năm thứ tư. Nay, khắp nơi trên Quê Hương Việt Nam, từ thành thị tới nông thôn, những bài thánh ca Mừng Chúa Giáng Sinh đã đang vang vọng và thấm sâu vào lòng mọi người không phân biệt tôn giáo hay quan điểm chính trị...

Bản thân một vài thành viên trong BBT CGVN chúng con cũng đang mang trong mình căn bệnh nan y này, cho nên chúng con rất chạnh lòng mỗi khi Giáng Sinh, Lễ Tết về, chúng con không thể không nhớ đến biết bao bệnh nhân ung thư, ngày đêm đang khổ sở vật vã với các cơn đau cả thể xác lẫn tâm hồn trong các bệnh viện, cùng với bao hoảng sợ lo lắng của những người thân.

Ngày 28/8/2019 vừa qua, một cộng tác viên của chúng con bị viêm gan cấp do siêu vi E, tuy không phải bệnh mãn tính nhưng lại là một loại siêu vi hiện chưa có thuốc để trị, cứ ngày hôm sau men gan tăng gấp đôi ngày hôm trước và được cho là có thể bị hôn mê bất cứ lúc nào. Khi nhập viện, chúng con thật sự kinh hoàng vì phải chờ đợi từ 5 giờ chiều tới 11 giờ đêm mới được “một chỗ” trong khoa chuyên điều trị gan mật. Khi đêm về, nếu các bác sĩ muốn di chuyển trong khoa thì phải hết sức cẩn thận, nếu không sẽ giẫm đạp lên cả bệnh nhân nằm la liệt ngay trong các lối đi. Tại khoa cấp cứu tổng hợp, từ bác sĩ đến điều dưỡng và cả bệnh nhân cũng như thân nhân đều sống và làm việc trong sự căng thẳng tột độ. Có ai dám tin rằng, mỗi ngày đêm tại khoa cấp cứu của bệnh viện này đã nhận khoảng 450 bệnh nhân các loại?



Tặng phần ăn trưa cho các bệnh nhân ung thư là một thách đố rất lớn cho chúng con, vì chúng con chỉ có thể làm được với sự giúp đỡ của Quý Ân Nhân, những người đang đổi bước theo Lời Chúa Giê-su:

“35. Vì xưa Tôi đói, anh em đã cho Tôi ăn; Tôi khát, anh em đã cho Tôi uống; Tôi là khách lạ, anh em đã đón tiếp Tôi;

36. Tôi mình trần, anh em đã cho Tôi mặc; Tôi đau yếu, anh em đã thăm viếng Tôi; Tôi ở tù, anh em đã đến với Tôi.

37. Bây giờ những người công chính thưa rằng:

‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà đã cho ăn, khát mà đã cho uống đâu.

38. Có bao giờ chúng con thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc?

39. Có bao giờ chúng con thấy Chúa ốm đau hay ở tù và chúng con đã đến với Chúa đâu?'

40. Và đáp lại, Vua nói với họ rằng:

'Amen Tôi bảo anh em: những gì anh em làm cho một trong các người bé mọn nhất này của Tôi, là anh em đã làm cho chính Tôi' ... (Mt 25: 35-40).

Ước mong rằng qua sự giúp đỡ của Quý Ân Nhân, các bệnh nhân thập tử nhất sinh này sẽ cảm nhận được Tình Yêu Thương vô bờ của chính Thiên Chúa, ngay trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất.

Nhân đây chúng con cũng xin kính báo: Chương trình Quà Tặng Tin Mừng vẫn âm thầm tiếp tục sinh hoa kết trái, chúng con vẫn duy trì việc chia sẻ Phép Lành Tòa Thánh cho những ai muốn nhận, đặc biệt vào các dịp kỷ niệm của các cá nhân, gia đình hay cộng đoàn. Riêng về cuốn Quà Tặng Tin Mừng (Phúc Âm Bỏ Túi, với bản dịch mới) chúng con đã nhận được giấy phép xuất bản của Nhà Nước và sẽ tranh thủ cho in sớm nhất có thể. Nhưng khả năng chúng con rất giới hạn, nếu in nhiều thì giá thành mới rẻ, tuy sự giúp đỡ tài chánh nhận được. Quà Tặng Tin Mừng không bán, chỉ dùng để tặng: người này cho tiền in sách đem tặng, người nhận sách lại cho tiền in thêm sách đem tặng người khác, người khác lại giúp in sách để tặng người khác nữa, cứ như thế mà nhân rộng mãi ra, và Lời Cứu Độ của Chúa càng đến được với nhiều người. Cầu xin Chúa cho sợi dây chuyền này được kết nối mãi.

Xin vui lòng tùy chọn cách nào thuận tiện nhất cho Quý Vị, để có thể hỗ trợ chúng con một tay: (xin ghi rõ tặng phần Com Yêu Thương hay Quà Tặng Tin Mừng)

1. Gởi qua Ngân Hàng ACB:

Chủ Tài Khoản: NGUYỄN VĂN HẢI. Số Tài Khoản: 2144457

Asia Commercial Bank (ACB) – SWIFT CODE: ASCBVNVX

442 NGUYEN THI MINH KHAI, Q3, SAIGON CITY, VIETNAM

2. Gởi Sr. VƯƠNG THỊ TÁM tức Sr. Marillac (nhờ chuyển cho BBT)

Phòng Tiếp Đón Thân Chủ, Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn

42 Tú Xương, Q3, TP Sài Gòn,

Phone: (028) 3932 5134

3. Gởi Cô Sandy Vũ (nhờ chuyển cho BBT)

4094 Mira Loma way,
San Jose CA 95111–USA
Email: sandyvu@yahoo.com,
Phone: 408–420–0040

4. Gửi Luật Sư NGUYỄN CÔNG BÌNH (nhờ chuyển cho BBT) SanJose
Email: lsnguyencongbinh@gmail.com
Phone: 408–833–8297

Xin chú ý:

Nếu Quý Vị có nhu cầu lấy biên nhận để khai thuế, xin vui lòng liên lạc Luật Sư Bình hoặc Cô Sandy theo địa chỉ ghi trên.

Ngoài ra nếu có thể được, xin cũng nhắn tin qua email hoặc điện thoại cho Ban Biên Tập để chúng con dễ dàng theo dõi và có dịp được viết thư cảm ơn Quý Vị.

Điện Thoại của Ban Biên Tập: 0938 108 306
Email: congiaovietnam@gmail.com

*Cơm Yêu Thương nhân lên Tình Bác Ái
Tiếp sức người đang trong cảnh khổ đau
Xin Ôn Trên ban xuống Phép Nhiệm Màu
An ủi những mảnh đời chưa may mắn.*

Xin chân thành cảm ơn và kính chúc Quý Vị Mùa Vọng sốt sáng, Mùa Giáng Sinh thánh thiện, Năm Mới tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. Xin thương cầu nguyện cho nhau.

Lời Tri Ân

*Có Tình Yêu: nói nhíp cầu Nhân Ái
Cơm Yêu Thương với Quà Tặng Tin Mừng
Cảm tạ Lòng Từ Thiện Quý Ân Nhân
Từ khắp chốn xa gần muôn vạn nẻo
Giáng Sinh đến trong tâm tình thấu hiểu
Kính chúc mọi người mạnh khỏe bình an
Mong chung tay vun đắp Tấm Lòng Vàng
Hồng Ân Chúa mãi dành cho dư dật.*

BBT CGVN



Kính thưa Quý vị, đặc biệt các bạn trẻ,

Trong số những người thân của chúng ta. Không phải tất cả đều đã có máy điện toán (vi tính) hoặc có dùng email, hoặc đã có thể nhận được những thông tin này...

Vì vậy, xin hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách phổ biến thông tin này bằng email hoặc in ra, photocopy và gửi cho người thân của Quý vị. Đặc biệt xin gửi cho những ai chưa có sử dụng internet.

Xin chân thành cảm ơn

congiaovietnam@gmail.com

<http://www.congiaovietnam.net>

Nguồn: Internet eMail by congiaovietnam@gmail.com chuyển

*Đăng ngày Thứ Ba, December 10, 2019
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*